

Chi Tran

## Bài gôm 30: ĐÓNG C CHẾT LÀNH.

### I. TĐ -bĐ trĐ n thĐ sĐ đĐĐ c sĐ ng an vui.

**"HĐ nh phúc cho nhĐ ng ai chĐ t trong Đ n-nghĐa Chúa." (Apoc. 14,13).**

Thánh Ắm-brĐ-si-Đ nói rĐ ng nhĐ ng ngĐĐ i nào đĐ chĐ t vĐ i trĐ n thĐ , tĐ c là đĐ tĐ -bĐ nhĐ ng gĐ là cĐ a-cĐ i, chĐ c-quyĐ n, thú vui giĐ trá trĐ n thĐ sĐ đĐĐ c chĐ t lành. Không tĐ -bĐ nhĐ ng gĐ quyĐ n-rĐ trong cuĐ c sĐ ng, thĐ đĐ n giĐ chĐ t cũng phĐ i tĐ bĐ chúng vĐ i bao sĐ u khĐ .

Thánh Au-gus-ti-nĐ đĐ cĐ nh cáo chúng ta rĐ ng, muĐ n chĐ t bình-an, chúng ta suy nghĩ đĐ biĐ t tĐ -bĐ trĐĐ c nhĐ ng gĐ thuĐ c vĐ trĐ n thĐ , đĐ đĐ n lúc chĐ t đĐĐ c kĐ t-hĐ p mĐ t-thĐ t vĐ i Chúa. BiĐ t tĐ -bĐ trĐĐ c nhĐ ng gĐ là trĐ n thĐ , lúc chĐ t sĐ đĐĐ c an vui. TriĐ u thiên vinh-hĐ n đĐ dành cho nhĐ ng ai gĐ t hái đĐĐ c mùa màng tĐ t tĐĐ i, vì đĐ biĐ t vui lòng chĐ u đĐ ng đĐ u khĐ và cái chĐ t trong nhĐ n-nĐ i và yêu thĐĐ ng.

Chúng ta không thĐ có đĐĐ c nhĐ ng ý tĐĐ ng tĐ t lành lúc chĐ t, nĐ u chúng ta không thĐ c-tĐ p ngay trong cuĐ c sĐ ng. MĐ t sĐ ngĐĐ i nhĐn-đĐ c đĐ tĐ p thành thói quen, cĐ hàng tháng, xĐ ng tĐ i, rĐĐ c Đ và nĐ m trên giĐĐ ng tĐĐ ng tĐĐ ng nhĐ mình đĐ nĐ m trên giĐĐ ng sĐ p chĐ t và sĐ p lĐ cĐ trĐ n. NhĐ ng buĐ i tĐ p-luyĐ n đĐ đĐ m Đ i cho hĐ Đ i-Đch đĐng kĐ , vì nĐ u không tĐ p-luyĐ n tĐ trĐĐ c thĐ lúc chĐ t khó giĐ đĐĐ c tinh-thĐ n bình-tĐnh đĐ đĐ n mình chĐ t lành.

ChĐ Catharina dòng An-Đec-tĐ, lúc rĐnh sinh thĐ đĐ nói vĐ i các nĐ -tu bĐ n: "Các chĐ Đ , em không sĐ chĐ t, vì tĐ hai mĐĐ i lĐm nĐm qua, em đĐ ĐĐ c ao chĐ t. Em đĐ thĐ y nhĐ u ngĐĐ i tĐ i Đ i, giĐ chĐ t bĐ i-rĐ i đĐ n nĐ i khó mà kĐ đĐĐ c danh thánh Chúa GiĐsu."

### II. KĐ các vĐ c làm nhĐ nhĐ ng vĐ c sau cùng cĐ a đĐ i mình.

Này các bạn đức, các bạn hãy thử xét mình xem bạn có quá dính-bén với trần thế, với người này hoặc các câu chuyện ru ngủ hay các thú vui, đến nỗi nghĩ mình không chết. Nhưng có thể một ngày rớt gần đây bạn sẽ phải liả biệt tất cả, thì thì bạn để lòng mê chuồng chúng làm gì, để đến nỗi mình o-hiêm làm cho gì chết bất-rình? Ngay từ bây giờ, bạn nên từ bỏ tất cả mình sẽ để làm đẹp lòng Chúa. Hãy từ bỏ ngay gì chết đến, để bạn khinh chê mình sẽ. Thánh Giêrôme nói: "Nhưng luôn đến sẽ chết giúp ta từ-bỏ đi dàng mình sẽ trần thế."

Bạn nên chọn cuộc sống thế nào, để lúc chết, bạn được thoải-mãn nhất. Bạn hãy sống ngày nào cũng như ngày cuối cùng để bạn. Mọi việc của nguy hiểm, mọi việc xấu xa, mọi việc rồ dại đều là những việc của cuối cùng. Hãy từ bỏ ngay mọi gì như gì bạn nằm trên giường, thì hát ra và nghe tiếng: "Hãy từ bỏ cõi trần."

Nhưng ý tưởng đó giúp bạn sống lành thánh ở trần gian và không dính bén trần thế. **"Phúc cho đấng từ nào, khi chết với, mà thế đang làm như với."** (Mat-tthêu 24:46)

Ai chuồng-bỏ sẽ sàng chết mình gì sẽ được chỉt an lành ngay cả khi phải chết bất ngờ.

### LỜI NGUYỄN CẢY TRÔNG.

Mọi tín hữu hãy sẵn-sàng sàng như là chết sàng được một ít gì nữa thôi. Trong một ít gì còn lại, tôi muốn yêu mến Chúa càng nhiều càng tốt, để tôi có thể yêu mến Chúa nhiều hơn nữa sau này.

Tôi còn sống thêm được ít gì nữa thôi, nên tôi xin dâng lên Chúa những đau khổ, những hy-sinh trong đời sống còn lại của tôi, để kết-hợp với những hy-sinh, mà Chúa xưa đã hiến-dâng trên thánh-giá.

Lạy Chúa, những đau khổ của con hiện nay đang ít ỏi và như nhàn so với những gì con đáng chịu. Các đau khổ đó đều từ thế nào đi nữa, con cũng xin vui lòng chịu để vì lòng mến Chúa.

Xin Chúa cho con được yêu Chúa mãi mãi, xin Chúa chấp nhận con như ngài muốn, xin Chúa, như ngài được biết con tình yêu Chúa.

Lạy Chúa, con yêu Chúa hết lòng và con đặt hết tin tưởng vào Chúa. Lạy Đức Mẹ Maria, con, cái chết của Chúa là nguồn hy vọng của con. Trong tay đức Mẹ, tình yêu của Chúa, con phó dâng hồn con cho Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, máu Chúa đã đổ ra để cứu chuộc con, xin cho con được bao giờ xa cách Chúa. Lạy Chúa, con hy vọng được yêu Chúa mãi mãi.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con như là trong giấc chiêm bao. Con phó dâng hồn xác con trong tay Chúa. Xin Mẹ bầu cử cho con với Chúa Giêsu, con mẹ, để con thoát khỏi bóng tối của địa ngục.

Tác giả: Thánh An-Phong-Xô Li-go-ri  
(Phêrô Bùi-Đức-Hữu, dịch)

-----